



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 8 /2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

เพื่อให้การจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสด็จ รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ อำเภอมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดค่าย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทภร	เจนสุทธิเวชกุล)	ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ)	ที่ปรึกษา
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(อาจารย์เกศกร	ชื่นคำ)	ประธาน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	(อาจารย์ชัยญุภัก	โตเจริญบุดี)	รองประธาน
อาจารย์กฤตรัตน์	กฤตวัฒน์วงศ์		กรรมการ
Teacher Edward James	Aldworth		กรรมการ
อาจารย์จาร์วรรณ	ตันจันท์พงศ์		กรรมการ
อาจารย์พิทยารัตน์	ลิมานนท์ดำรงค์		กรรมการ
อาจารย์พิสิษฐ	บรรจง		กรรมการ
อาจารย์มารุต	เลิศจตุรพร		กรรมการ
อาจารย์น้ำฝน	นาสวาสดี		กรรมการ
อาจารย์วนาลี	หนูสม		กรรมการ
อาจารย์วันทนา	ทวีคุณธรรม		กรรมการ
อาจารย์ศุภชัย	ทองหงษ์		กรรมการ
Teacher Rene	Francois Liebow		กรรมการ
Teacher Marko	Zizek		กรรมการ
อาจารย์ธนาวิทย์	ช่วยบำรุง		กรรมการ
อาจารย์ณัฐมน	ศรีสุข		กรรมการ
อาจารย์สุดธิดา	ศรีจันทร์		กรรมการ
อาจารย์สุพิศณห์	ฝึกฝน		กรรมการ
อาจารย์อนุรักษ์	อินโองการ		กรรมการ
อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ		กรรมการ
อาจารย์โมริสา	ขันทีท้าว		กรรมการ

อาจารย์กมลชนก	สกันธวัฒน์	กรรมการ
อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์	กรรมการ
อาจารย์ธนพัฒน์	ทองมา	กรรมการ
อาจารย์วิทยานนท์	ชาวสังข์	กรรมการ
อาจารย์ปริญญาวัฒน์	ธรรมา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์พร	ยินดีสุข	กรรมการ
อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต	กรรมการ
อาจารย์พีรวิวัฒน์	เทียนศรี	กรรมการ
อาจารย์ไพโรจน์	โอ่งตัว	กรรมการ
อาจารย์โสรัจ	เรืองรัตนินิธิ	กรรมการ
อาจารย์ทรงพล	เพชรทอง	กรรมการ
อาจารย์ จำสืบทวีชัยศ	ฐิตะธยศ	กรรมการ
นางเพียงใจ	ทองอร่าม	กรรมการ
อาจารย์ชวลิต	บุญประเสริฐ	กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

พรพรม ชัยฉัตรพรสุข

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์